
Fundur 10. febrúar 2025 
Kl. 20:00 í Naustaskóla 
Mættir: Andrea, María, Rósa, Sigurveig, Jóhanna, Elísa og Anna 
 
Mál á dagskrá: 
 
Samtaka – fundur í næstu viku, miðvikudag kl.20 – hver kemst? 
Anna og Elísa mæta 
 
Fundur með Bryndísi/stjórn skólans, umræðupunktar settir á blað. 
Sigurveig heyrir í Bryndísi með fundartíma. 
 
Sjóður – hver er staðan á honum? Rúmlega 480 þúsund, enn verið að bíða 
eftir reikning vegna bókakaupa fyrir skólann.  
Breyting vegna jólasveina í des – við beðin um að greiða fyrir jólasveina þar 
sem hinir hættu við – það var samþykkt. 
 
Hvað viljum við gera á vorönn - hugmyndir?  
- halda ísferðum áfram að vori  
 
Borðtennisborð - spaðar og net – Valbjörn – ekkert gert í þessu að svo 
stöddu 
 
Komu svör frá kennurum við fyrirspurnum í haust?  
María, Sigurveig og Anna sendu fyrirspurn á teymin. 
Ósk frá miðstigi um kaup á forritunartækjum – samþykkt að kaupa 4 stk.- 
Sigurveig heyrir í Sunnu og fær frekari upplýsingar til að kaupa. 
Ósk frá ungl.stigi – Málning(jafnvel prufur), Fúsball borð, bekkir til að hafa 
upp við veggi – fjölga sætisplássi, auka borðtennisspaða + kúlur, auka 
þythokkí höggkubb + pökkur – Anna heyrir í Lovísu og athugar nýjan lista. 
Ósk frá yngsta stigi – Pinnaspilið, Sandleir + undirlag – samþykkt að kaupa 2 
spil, 2-3 pakka af leirnum og athuga undirlag – Rósa kaupir. 
 
Frístund – staða á fyrirkomulagi – Andrea – bréf sem var ákveðið að semja 
og senda á Fræðslusvið - Rósa, Jóhanna og Andrea sjá um að klára það. 
 
Fundi slitið kl. 21:30 


